

### รัฐมนตรี RCEP ถกข้ามผ่านทางไกล ย้ำความตั้งใจลงนามความตกลงปีนี้ พร้อมเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19

รัฐมนตรี RCEP ร่วมการประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ครั้งที่ 8 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ได้ข้อสรุปการเจรจาประเด็นคงค้างสำคัญและแผนการดำเนินงานทั้งหมด เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 พร้อมลงนามความตกลงในการประชุมสุดยอด RCEP ครั้งที่ 4 พฤศจิกายนนี้ ยืนยัน! ไม่ปิดโอกาสให้อินเดียกลับมาเข้าร่วมความตกลง

ดร. สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ให้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP ครั้งที่ 8 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ร่วมกับรัฐมนตรีของสมาชิกอาเซียน ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และนิวซีแลนด์

ดร. สรรเสริญ เพิ่มเติมว่า หลังจากที่ RCEP มีการเจรจาในประเด็นคงค้างจากปีที่แล้วอย่างเข้มข้น ตั้งแต่ต้นปี 2563 ในการประชุมรอบนี้ทุกประเทศสามารถได้ข้อสรุปการเจรจาประเด็นคงค้างทั้งหมด โดยรัฐมนตรียืนยันพร้อมลงนามความตกลงในการประชุมสุดยอด RCEP ครั้งที่ 4 ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ทั้งนี้ ที่ประชุมยินดีต้อนรับอินเดียหากกลับเข้าร่วมความตกลง เนื่องจากอินเดียเป็นสมาชิกสำคัญที่เข้าร่วมเจรจา ตั้งแต่เริ่มแรก เมื่อปี 2555 และเชื่อว่าการเข้าร่วมของอินเดียจะช่วยสร้างความเติบโตให้กับภูมิภาค

“รัฐมนตรี RCEP เห็นความสำคัญและตระหนักถึงผลกระทบต่อการค้าและการลงทุนของประเทศสมาชิก จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงจำเป็นต้องเปิดตลาดให้มีการไหลเวียนของสินค้าและบริการที่จำเป็นระหว่างกัน รวมถึงเร่งสร้างความร่วมมือในภูมิภาคให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ซึ่งการลงนามความตกลง RCEP จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจ และส่งเสริมระบบกฎเกณฑ์การค้าแบบพหุภาคี และมั่นใจว่าจะทำให้เศรษฐกิจของภูมิภาคฟื้นตัวหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมทั้งจะมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจโลกและภูมิภาคเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ” ดร. สรรเสริญ เสริม

ความตกลง RCEP ถือเป็นความตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยสมาชิก 16 ประเทศ (สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และคู่เจรจาอีก 6 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย) ประชากรรวมกันเกือบ 3,600 ล้านคน คิดเป็น 48.1% ของประชากรโลก โดยในปี 2562 ประเทศสมาชิก RCEP มีมูลค่า GDP กว่า 28.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 32.7% ของ GDP โลก และมีมูลค่าการค้ารวมกว่า 11.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 29.5% ของมูลค่าการค้าโลก

ทั้งนี้ การค้าและการลงทุนของไทยกว่าครึ่งพึ่งพาดตลาดขนาดใหญ่ของสมาชิก RCEP ซึ่งไทยกับประเทศสมาชิก RCEP 16 ประเทศ มีมูลค่าการค้ารวม 2.8 แสนล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 59.5% ของการค้ารวมทั้งหมดของไทย และไทยมีมูลค่าการส่งออกไปยังประเทศสมาชิก RCEP กว่า 1.4 แสนล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 57% ของการส่งออกของไทยไปโลก

กระทรวงพาณิชย์  
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  
28 สิงหาคม 2563

